



ที่ มท 0891.3/ว. 1025

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

8 มิถุนายน 2550

เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งกระทรวงมหาดไทยว่าได้รับหนังสือจากข้าราชการบ้านาญ ร้องเรียนกรณีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยสรุปจากข้อร้องเรียนว่าผู้สูงอายุที่รับบ้านาญไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพราะว่ามีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว แต่บางรายมีที่นาให้ราษฎรเช่า มีเงินให้ราษฎรกู้กินดอกเบี้ย กลับได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเพื่อให้การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ หากผู้สูงอายุมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกันให้พิจารณาผู้สูงอายุที่มีปัญหาซ้ำซ้อนสมควรได้รับการพิจารณาก่อน และผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ สมควรได้รับการพิจารณาในระดับต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ก็ให้เพิกถอนสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 6 โดยเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมมิใช่เป็นเงินที่ให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทุกคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ทักอังกูร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

โทร/โทรสาร.0-2241-9000 ต่อ 4134-35 โทร (มท.) 51288